



ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

ตามที่ อ.ก.พ.กรมทางหลวงชนบท มีประกาศ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อย้าย โอน หรือบรรจุกลับ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ไปแล้ว นั้น

กรมทางหลวงชนบท ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงาน และมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว จำนวน ๒ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับผู้ได้รับคัดเลือกตามประกาศนี้ สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ทักท้วงต้องระบุเหตุแห่งการทักท้วงและลงลายมือชื่อผู้ทักท้วงในเอกสารไว้เป็นสำคัญด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐

(นายมานพ สุสิงห์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

สำเนาถูกต้อง

(นางสร้อยจันทร์ แก้วจรัส)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
(แบบท้ายประกาศกรมทางหลวงชนบท ลงวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐)

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่ขอประเมิน	ชื่อผลงาน	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วน	ผู้ร่วม ดำเนินการ
๑	นายสันต์ สามีภักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง	นิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๕ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง	- ผลงานลำดับที่ ๑ เรื่อง การดำเนินการทางวินัยลูกจ้างประจำ ในสังกัดกรมทางหลวงชนบท กรณีถูกจับกุมและดำเนินคดีอาญา - ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง การดำเนินการทางวินัย กรณีเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก ร่วมกันนำรถส่วนราชการไปใช้ส่วนตัว - ข้อเสนอ/แนวคิดเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการทางวินัยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และยุติธรรม	๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๒๕๕๙	๘๐% ๘๐%	นายทวี แสงสุวรรณโณ (๑๐%) นายเตโช ชนะสุวรรณ (๑๐%) นายอภิชัย ชีระรังสิกุล (๑๐%) นายเดโช ชนะสุวรรณ (๑๐%)
๒	นางสาววาเรีนา มูลน้ำเที่ยง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี)	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี)	- ผลงานลำดับที่ ๑ เรื่อง การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) - ผลงานลำดับที่ ๒ เรื่อง การจ้างเหมาयरรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑ (ปทุมธานี) แขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี และพื้นที่รอบบริเวณสำนักงานทั้งหมด โดยวิธีพิเศษ - ข้อเสนอ/แนวคิดเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การจัดทำคลังวัสดุสำนักงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	๒๕๕๘-๒๕๕๙ ๒๕๕๘-๒๕๕๙	๙๐% ๙๐%	นายสุวัฒน์ เมื่อกจิน (๑๐%) นายสุวัฒน์ เมื่อกจิน (๑๐%)